

# Nguy cơ lũ lụt gia tăng hậu cháy rừng

Cháy rừng quy mô lớn làm thay đổi đáng kể địa hình và điều kiện mặt đất. Thông thường, thảm thực vật hấp thụ lượng mưa làm giảm sự rửa trôi. Tuy nhiên, cháy rừng để lại mặt đất cháy thành than, cản trở và không thể hấp thụ nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và lũ bùn trôi.

## Lũ lụt hậu cháy rừng: Mỗi ngày một gia tăng

Lũ lụt là mối nguy tự nhiên phổ biến và tổn hại về chi phí nhất đối với một quốc gia. Dù do bất kể nguyên nhân nào như mưa lớn, giông bão, bão tuyết thì **lũ lụt** có thể để lại hậu quả rất nặng nề. Một số kiểu lũ lụt phát triển theo thời gian, tuy nhiên, lũ quét - đặc biệt phổ biến hậu cháy rừng - có thể xảy ra trong vòng vài phút sau cơn mưa bão. Ngay cả những khu vực thường không dễ bị lũ lụt cũng có thể gặp nguy hiểm, do những thay đổi đối với cảnh quan gây ra bởi cháy rừng. Cư dân cần **ngay lập tức** bảo vệ nhà cửa và tài sản cá nhân bằng bảo hiểm lũ lụt - trước khi quá muộn vì thảm họa thời tiết đã xảy ra.

Cho tới khi thảm thực vật được phục hồi – tối đa 5 năm sau khi cháy rừng, nguy cơ xảy ra lũ lụt vẫn sẽ cao đáng kể. Lũ lụt và thiệt hại sau lũ lụt hậu cháy rừng thường trở nên nghiêm trọng hơn do các mảnh vụn và tro bụi còn sót lại từ đám cháy có thể gây ra lũ bùn trôi. Khi nước mưa trút xuống mặt đất cháy và cản trở, nó cũng có thể cuốn theo đất và trầm tích. Điều này có thể gây ra thiệt hại khôn lường. Cư dân và chủ doanh nghiệp được khuyến khích mua bảo hiểm lũ lụt **ngay bây giờ** để đảm bảo tài chính được bảo vệ khỏi lũ lụt.

## Giảm thiểu rủi ro cho quý vị

Quý vị có thể phải tốn nhiều tiền để khắc phục thiệt hại do lũ lụt bất kể trận lũ lụt có tàn khốc hay không. Ngoài ra, quý vị có thể nhận thiệt hại do lũ lụt ngay cả khi sống tại những khu vực không có nguy cơ xảy ra lũ lụt cao. Trên thực tế, từ năm 2014 đến năm 2018, các chủ hợp đồng bảo hiểm sống ngoài các khu vực có nguy cơ cao xảy ra chiếm tổng số 40% trong tất cả các yêu cầu bảo hiểm lũ lụt NFIP và yêu cầu một phần ba quỹ hỗ trợ thảm họa liên bang cho lũ lụt. Chủ sở hữu tài sản cần nhớ:

- **Hãy mua bảo hiểm lũ lụt.** Hầu hết các chính sách tiêu chuẩn dành cho chủ nhà không bao gồm thiệt hại gây ra do lũ lụt. Bảo hiểm lũ lụt bảo vệ khoản đầu tư và mang lại sự an tâm cho quý vị. Hãy nói chuyện với đại lý bảo hiểm của quý vị về các lựa chọn chi phí thấp của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia.
- **Hãy chuẩn bị từ bây giờ.** Tích trữ nhu yếu phẩm trong trường hợp có bão, gia cố nhà của quý vị để chống lại thiệt hại, và xét duyệt lại bảo hiểm của quý vị. Quý vị không có bảo hiểm lũ lụt sao? Hãy nhớ rằng: thông thường phải mất 30 ngày để chính sách bảo hiểm lũ lụt có hiệu lực, vì vậy hãy mua bảo hiểm ngay bây giờ.
- **Hãy lên kế hoạch trước.** Hãy lập kế hoạch sơ tán. Giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, không thấm nước. Tiến hành kiểm kê nhà; liệt kê và chụp ảnh tài sản và bên trong và bên ngoài nhà của quý vị.



FEMA

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm lũ lụt, vui lòng gọi cho đại lý bảo hiểm của quý vị hoặc liên hệ với **Trung tâm liên lạc của chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia (NFIP)** theo số 877-336-2627.

Truy cập Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia tại [floodsmart.gov](https://www.floodsmart.gov) để tìm hiểu thêm về rủi ro lũ lụt và bảo hiểm lũ lụt.

### Thông tin vẫn về NFIP

Theo luật, thời gian chờ thường là 30 ngày kể từ ngày mua cho đến khi bảo hiểm lũ lụt có hiệu lực với rất ít trường hợp ngoại lệ.

Những trường hợp này gọi là Ngoại lệ hậu cháy rừng<sup>1</sup>, thời gian chờ 30 ngày tiêu chuẩn không áp dụng cho các chính sách mới nếu tại thời điểm quý vị nhận thiệt hại do lũ lụt, tất cả các tiêu chí sau được đáp ứng:

1. Tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại do lũ lụt có nguồn gốc từ đất liên bang; và
2. Điều kiện hậu cháy rừng trên đất liên bang gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt; và
3. Chủ bảo hiểm đã mua bảo hiểm:
  - (a) Trước ngày kiểm soát cháy rừng; hoặc
  - (b) Trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày kiểm soát cháy rừng.

Để phục vụ cho việc xác định các Ngoại lệ hậu cháy rừng, cơ quan liên bang chịu trách nhiệm về vùng đất mà các điều kiện hậu cháy rừng tồn tại sẽ có nhiệm vụ xác định ngày kiểm soát cháy rừng.

**Ngoại lệ hậu cháy rừng trong khoảng thời gian chờ 30 ngày được xác định dựa trên cơ sở từng trường hợp cụ thể tại thời điểm xảy ra thiệt hại bằng cách sử dụng các tiêu chí trên.**